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เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเดชา  อวยชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   

เป็นประธานการประชุม ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
   - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   

   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565   
นายเดชา  อวยชัย รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่  4  มกราคม  2565 ได้ส าเนา

แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้ว จะมีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมใน
รายงานการประชุม โปรดยกมือ   (ไม่มี / ประธานตรวจนับองค์ประชุม) เมื่อไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ  และสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล บางตะบูนว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2565    โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 5 คน) 

มติที่ประชุมฯ  มีมติ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
บางตะบูน สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา    

๓.๑ การก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ          
      การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

นายเดชา  อวยชัย    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย  ระเบียบ เกี่ยวกับ 
ประธาน สภาฯ   ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
นายขจิตต์  ทองเงิน    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    
เลขานุการสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฯ  ขอชี้แจงข้อกฎหมาย  ระเบียบ ให้สภาองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลบางตะบูนทราบดังนี้ 
 

/ระเบียบ... 



 ๒ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ  117 วรรค 4 ก าหนดให้  
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาท้องถิ่น  

นายเดชา  อวยชัย    เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ
ประธานสภาฯ  การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

ข้อ  117 วรรค 4 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จึงต้องวางระเบียบ  
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตะบูน  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดระเบียบการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บางตะบูน 

นายขจิตต์  ทองเงิน    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนและสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 

ระเบียบที่วางไว้ดังนี้ 
ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการ

ประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางตะบูนเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้          
ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 

กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้น
เป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่
สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตะบูน พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการ
ประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้อง
ประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

                       ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อม 

เกียรติของที่ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือ
กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 

(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรือ 
อุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจรบกวนการประชุมได้ 

(5) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 

 
/(7) ต้อง... 



 ๓ 

(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลบางตะบูน ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชน 

(2) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางตะบูน พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

(3) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความ 
เหมาะสม 

นายเดชา  อวยชัย    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนท่านใดมีข้อซักถามหรือ 
ประธานสภาฯ  เพ่ือเติมรายละเอียดหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก       

ผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนกรณีการก าหนดระเบียบ
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางตะบูน 
(สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 5 เสียง)  
ฉะนั้น  มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเห็นชอบให้   ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

มติที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 
   3.2  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  
นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสมพงษ์  แกะพลอย  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    
นายก ฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฯ 
    กระผมนายสมพงษ์  แกะพลอย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บางตะบูน ดังนี้ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ตามค าสั่งที่ 11/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561      
โดยกรรมการที่มาจากการคัดเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งวาระละสี่ปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ นั้น 
 

/เนื่องจาก... 
 
 



 ๔ 

 เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 และให้มีการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และประกาศผล
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จึงเป็นเหตุให้กรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่มาจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนว่างลง 
จ านวน 3 คน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท
0810.2/ว600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางตะบูนเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

นายเดชา  อวยชัย   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายละเอียด เกี่ยวกับการคัดเลือก 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
นายขจิตต์  ทองเงิน    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    
เลขานุการสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านฯ  ขอชี้แจงข้อกฎหมาย  ระเบียบ ให้สภาองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลบางตะบูนทราบดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 8(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว600 ลงวันที่  
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและป ระสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดแนวทางคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

            กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น  

โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 

3. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
4. การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่าง 

น้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
5. ในการเสนอชื่อ หากมี การเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคล 

ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด 
ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการ 

/ลงคะแนน... 
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ลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่
ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด 

6.  ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุมและมิได้ 
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณี
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวนให้เลือกจากพนักงานส่วนต าบล แล้วแต่กรณี
ได้ 

7. เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ ได้รับคะแนนในล าดับ
เดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่
เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด 

8. ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 

9. ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

10. ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งให้จัด 
ให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง โดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

11. ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ ก่อนสี่สิบห้าวัน และ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบ
วาระโดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นกรรมการ 

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนคนที่ 1 
นายเติม  นนทรีย์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายเติม  นนทรีย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   

หมู่ที่ 6 ขอเสนอ นายเดชา  อวยชัย  เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางตะบูน ครับ 

นายเดชา  อวยชัย  ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายค ารณ  จ๋ายพงศ์  และนายเจริญ  เจิมจันทร์) 
กระผมนายเดชา  อวยชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ         

ผมยินยอมร่วมเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นกรรมการ 

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนคนที่ 2 
/นาย... 
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นายเจริญ  เจิมจันทร์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายเจริญ  เจิมจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

บางตะบูน  หมู่ที่ 8  ขอเสนอ นายค ารณ  จ๋ายพงศ ์ เป็นกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ครับ 

นายเดชา  อวยชัย   ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายเจริญ  เจิมจันทร์  และนายเติม  นนทรีย์) 
และผมขอถาม นายค ารณ  จ๋ายพงศ์  ว่ายินยอมจะร่วมเป็น

กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หรือไม่ 
นายค ารณ  จ๋ายพงศ์   เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายค ารณ   จ๋ายพงศ์   สมาชิกสภาองค์การบริหาร       

ส่วนต าบลฯ ผมยินยอมร่วมเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ 
นายเดชา  อวยชัย   ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เห็นว่าสมควรให้เป็น 

กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนคนที่ 3 
นายค ารณ  จ๋ายพงศ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมาชิกสภาฯ   กระผมนายค ารณ  จ๋ายพงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร       

ส่วนต าบลบางตะบูน  หมู่ที่ 4 ขอเสนอ นายสมปาน  ชาวบางน้ าวน          
เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ครับ 

นายเดชา  อวยชัย   ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประธานสภาฯ     สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ และนายเติม  นนทรีย์) 
และผมขอถาม นายสมปาน  ชาวบางน้ าวน  ว่ายินยอมจะร่วมเป็น

กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หรือไม่ 
นายสมปาน  ชาวบางน้ าวน  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองประธานสภาฯ  กระผมนายสมปาน ชาวบางน้ าวน  รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ผมยินยอมร่วมเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลบางตะบูน ครับ 

นายเดชา  อวยชัย   เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  มีมติ เห็นชอบ ให้ 
ประธานสภาฯ    1. นายเดชา  อวยชัย 

2. นายค ารณ  จ๋ายพงศ ์
3. นายสมปาน  ชาวบางน้ าวน 

เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 

3.3  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
       องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  

นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ  
 

/นาย... 
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นายสมพงษ์  แกะพลอย  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    
นายก ฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฯ 
    กระผมนายสมพงษ์  แกะพลอย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
บางตะบูน ดังนี้ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ตามค าสั่งที่ 
12/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยกรรมการที่มาจากการคัดเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
วาระละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ นั้น 
 เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 และให้มีการเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และประกาศผล
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จึงเป็นเหตุให้กรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่มาจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตะบูนว่างลง  จ านวน 3 คน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนด าเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 

นายเดชา  อวยชัย   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายละเอียด เกี่ยวกบัการคัดเลือก 
ประธานสภาฯ 
นายขจิตต์  ทองเงิน    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    
เลขานุการสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่านฯ  ขอชี้แจงข้อกฎหมาย  ระเบียบ ให้สภาองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลบางตะบูนทราบดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 28(1) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน
สามคน 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว600 ลงวันที่  
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดแนวทางคัดเลือก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

/กรณี... 



 ๘ 

            กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
    1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 3 คน 

2. ให้ด าเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าวิธีการตามความในการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกรณีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ 1 
นายเติม  นนทรีย์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายเติม  นนทรีย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   

หมู่ที่ 6 ขอเสนอ นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาฯ ครับ 

นายเดชา  อวยชัย  ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายเจริญ  เจิมจันทร์  และนายค ารณ  จ๋ายพงศ์) 
และผมขอถาม นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นกรรมการ 

ติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ หรือไม ่
นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ              กระผมนายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ          

ผมยินยอมร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนคนที่ 2 
นายค ารณ  จ๋ายพงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายค ารณ  จ๋ายพงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

บางตะบูน หมู่ที่ 4  ขอเสนอ นายเติม  นนทรีย์  เป็นกรรมการติดตามและ      
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครับ 

นายเดชา  อวยชัย  ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ และนายเจริญ  เจิมจันทร์) 
และผมขอถาม นายเติม  นนทรีย์ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาฯ หรือไม่ 
นายเติม  นนทรีย์  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ กระผม นายเติม  นนทรีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ           

ผมยินยอมร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คนที่ 3 
 

/นาย... 



 ๙ 

นายขันติชัย เทียนชัยเจริญ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บางตะบูน  หมู่ที่ 4 ขอเสนอ นายเจริญ  เจิมจันทร์  เป็นกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ครับ 

นายเดชา  อวยชัย  ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายเติม  นนทรีย์  และนายค ารณ  จ๋ายพงศ์) 
และผมขอถาม นายเจริญ  เจิมจันทร์  ว่ายินยอมจะร่วมเป็นกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ หรือไม ่
นายเจริญ  เจิมจันทร์  เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ                กระผมนายเจริญ  เจิมจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ     

ผมยินยอมร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
นายเดชา  อวยชัย  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  มีมติ เห็นชอบ ให้ 
ประธานสภาฯ    1. นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ 

2. นายเติม  นนทรีย์ 
3. นายเจริญ  เจิมจันทร์ 

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
 
   3.4 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางตะบูน 
นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนชี้แจงครับ  
ประธานสภาฯ  
นายสมพงษ์  แกะพลอย  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    
นายก ฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฯ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล      
บางตะบูน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลบางตะบูน ตามค าสั่ งที่  ๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑          
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกรรมการที่มาจาก
การคัดเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ นั้น 

 เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล      
บางตะบูน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้มีการเลือกตั้งวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ และประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นเหตุให้ 

/คณะกรรมการ... 
 



 ๑๐ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่มา
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนว่างลงจ านวน ๒ คน เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์  
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตะบูนด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล     
บางตะบูน 

 นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จ านวน 2 คน      
โดยให้เสนอครั้งละ 1 คน 

นายเจริญ เจิมจันทร์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายเจริญ  เจิมจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

บางตะบูน  หมู่ที่ 8 ขอเสนอ นายเดชา  อวยชัย  เป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ครับ 

นายเดชา  อวยชัย  ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายเติม  นนทรีย์  และนายค ารณ  จ๋ายพงศ์) 
นายเดชา  อวยชัย  กระผมนายเดชา  อวยชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ      
ประธานสภาฯ              ผมยินยอมร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร           

ส่วนต าบลบางตะบูน ครับ 
    ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนเสนอชื่อ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนที่เห็นว่าสมควรให้เป็นกรรมการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน อีก 1 คน  
นายเติม  นนทรีย์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน 
สมาชิกสภาฯ  กระผมนายเติม  นนทรีย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน   

หมู่ที่ 6 ขอเสนอ นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ครับ 

นายเดชา  อวยชัย  ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือออกเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง 2 คน ถูกต้อง  

(นายเจริญ  เจิมจันทร์  และนายค ารณ  จ๋ายพงศ์) 
และผมขอถาม นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ ว่ายินยอมจะร่วมเป็นกรรมการ 

ติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ หรือไม่ 
นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ เรียนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ              กระผมนายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ          

ผมยินยอมร่วมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
บางตะบูน  ครับ   

/นายเดชา... 



 ๑๑ 

นายเดชา  อวยชัย  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  มีมติ เห็นชอบ ให้ 
ประธานสภาฯ    1. นายเดชา  อวยชัย 

2. นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ 
เป็นกรรมการกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล     
บางตะบูน     

 
3.5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
      บางตะบูน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564    

นายเดชา  อวยชัย  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนรายงานการติดตามและ 
ประธานสภาฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลทราบ  
นายสมพงษ์  แกะพลอย  เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน    
นายก ฯ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว6732  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 แจ้งว่าสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม หรืออาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนทราบ ดังนี้ 

จากแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕64  จ านวนยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ 
ยุทธศาสตร์ มีจ านวน ๖๙ โครงการ  น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564 
จ านวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.42 และได้ด าเนินการจริงทั้งสิ้น 20 
โครงการ 5  ยุทธศาสตร์  จาก  69  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  28.99 และ          
มีโครงการที่ ไม่ ได้ด าเนินการจ านวน  48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.01  
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านในที่ประชุมแล้ว ดังนี้ 

/1. ยุทธศาสตร์... 
 



 ๑๒ 

    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 

2,500,000 บาท งบประมาณตามข้อบัญญัติ 720,000 บาท จ่ายเงินสะสม 
1,780,000 (จ่ายปีงบประมาณ 65) 

   2) โครงการติดตั้งโคไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ าบริเวณสะพานบางกะบัว     
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 122,800 บาท 

   3) โครงการท าการ์ดเลนเพ่ือป้องกัน อุบัติ เหตุ ในเขตพ้ืนที่  อบต.        
บางตะบูนงบประมาณ 220,000 บาท 

   4) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณ 
413,020 บาท 

   5) จัดซื้อโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดแสงสว่าง งบประมาณ 339,180 บาท 
   6) โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมโป๊ะ ท่าเทียบเรือ สะพาน ทางเดิน

เท้า และสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ งบประมาณ 210,150 บาท 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน งบประมาณ 62,012.60 บาท 
    2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก งบประมาณ 1,800 บาท 
    3) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 10,000 บาท 
    4) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,442,500 บาท 
    5) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ 564,800 บาท 
    6) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 42,000 บาท 
    7) โครงการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน 

งบประมาณ 24,930 บาท 
    8) อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก งบประมาณ 121,840 บาท 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    1) โครงการอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 84,800 บาท 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

    1) โครงการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ อบต.บางตะบูน งบประมาณ 
91,893.98 บาท 
        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในองค์การและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
    1) โครงการกิจกรรมให้บริการประชาชน งบประมาณ 19,700 บาท         
    2) โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิบริเวณหน้า อบต.บางตะบูน งบประมาณ 
110,500 บาท 
    3) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานพิธีในวันส าคัญต่าง ๆ   
(พวงมาลา) งบประมาณ 2,910 บาท 
   4) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 15,000 บาท   
รวมงบประมาณในการด าเนินการทั้งหมด 7,602,979.32 บาท  

/รายละเอียด... 



 ๑๓ 

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ในที่ประชุมครับ และเนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้โครงการจัดฝึกอบรม
ต่ าง ๆ  ไม่ ได้ ด า เนิ นการตามแผน  แต่ คาดว่ าถ้ า ในปี งบประมาณ  2565               
ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน จะสามารถด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ตามแผนที่ตั้งไว้ได้มากขึ้น  

นายเดชา  อวยชัย    มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนท่านใดมีข้อซักถามหรือ 
ประธานสภาฯ  เพ่ือเติมรายละเอียดหรือไม ่(ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก       

เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนรับทราบรายงานรายงานการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2564 

มติที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายเดชา  อวยชัย  ผมขอถามทีป่ระชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตะบูนแห่งนี้ 
ประธานสภาฯ  ว่า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูนท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  

หรือไม่  โปรดยกมือ  (ไม่มี )  ถ้าไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ เสนอเพ่ิมเติมผมขอขอบคุณ       
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม  
ทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน
ในวันนี้  ขอขอบคุณครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
 

    
    (ลงชื่อ)......................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายขจิตต์  ทองเงิน) 
        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

คณะกรรมการฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565   

     
 

   (ลงชื่อ)........................................................            
        (นายเติม  นนทรีย์) 

          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ   
 

 (ลงชื่อ).....................................................           (ลงชื่อ).....................................................      
             (นายค ารณ  จ๋ายพงษ์)                      (นายขันติชัย  เทียนชัยเจริญ) 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะบูน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ในการประชุม
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางตะบูน สมัย......................  สมัยที ่.......  ครั้งที่...... ประจ าปี  พ.ศ.2565  
เมื่อวันที่.................................................2565 
 

 
   (ลงชื่อ)...................................................... ..ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

               (นายเดชา  อวยชัย) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 


